

## กพบ. ให้ใช้วีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว



เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิสิทธิ์ เวชชาวิวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กพบ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำ ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔ ซึ่งสหภาพพม่าจะเป็นเจ้าภาพนั้น ควรให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดกระบวนการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CBTA) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดน โดยเฉพาะระหว่าง ไทย-ลาว-จีน ตามเส้นทาง R3E และการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อให้เอกชนไทย สามารถไปลงทุนและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนาขึ้น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน โดยในเบื้องต้นได้กำหนดทางเลือกสำหรับวันประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเนปยีดอ



ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมในเรื่องสำคัญๆ ได้แก่ (๑) ให้กระทรวงคมนาคมและกรมศุลกากรเร่งรัดพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (๒) ให้กระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน และ (๓) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการเกี่ยวกับการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาาระบบโครงข่ายทางด่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการตรวจลงตราเดียวหรือการใช้วีซ่าเดียวในการเข้าประเทศต่างๆ ได้ ใน ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยให้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้ระหว่าง ๔ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ ไทย จีนตอนใต้ ลาว และสหภาพพม่า ก่อน และให้ใช้ต้นแบบของไทย-กัมพูชาที่ดำเนินการนำร่องการตรวจลงตราเดียวหรือการใช้วีซ่าเดียว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawaddy-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy) ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประเด็นความมั่นคงและกฎหมายภายในประเทศ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการดังกล่าวตามที่ภาครัฐและเอกชนของ ๖ ประเทศลุ่มน้ำโขงเสนอ

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของผู้ว่าแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๔ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมเห็นชอบให้ สศช. เร่งรัดความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำคัญๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการ กพบ. ก่อนที่จะนำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่อินโดนีเซียต่อไป ทั้งนี้ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของผู้ว่าแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๔ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๕ แผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการระดับชาติของประเทศสมาชิกร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียหารือกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ คือ การเน้นย้ำบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีในพื้นที่ IMT-GT และการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการโดยคณะทำงานในช่วงสุดท้ายของแผนที่นำทาง (IMT-GT Road Map 2550 – 2554)